

**สรุปประเด็นคำถาม/คำตอบ ข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 3**

สืบเนื่องจากการพิจารณางบประมาณรายจ่ายของกระทรวงสาธารณสุข (กรมอนามัย) เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 โดยมี อธิบดีกรมอนามัย รองอธิบดีกรมอนามัย และผู้อำนวยการสำนัก,กอง,ศูนย์,สถาบัน เข้าร่วมชี้แจงฯ มีประเด็นข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญฯ ดังนี้

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ภารกิจของหน่วยงาน

คำถาม	คำตอบ
1) การถ่ายทอดผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับสู่ตัวชี้วัด ผลผลิต/โครงการดำเนินการอย่างไร	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ของกรมอนามัย จะปรากฏที่ระดับโครงการของ กรมอนามัย เช่น ในแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต โครงการ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยเพื่อการพัฒนาทางกาย สมอ และสังคม มี ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ คือ กลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรมสามารถนำสิ่งที่ได้รับจาก การเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ในการดำเนินงานขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุม การส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 และการ ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ในแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อ รองรับสังคมผู้สูงอายุ โครงการการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแล สุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ปี 2562 ภายใต้แผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ประเทศไทย พ.ศ.2558-2565 มีตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ คือ มีเทคโนโลยี นวัตกรรม บริการ การดูแล สุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ในพื้นที่
2) งบประมาณที่ได้รับลงไปสู่ชุมชนได้อย่างไร	-
3) เป้าหมายการให้บริการของแผนงานบูรณาการฯ ต่อต้านการทุจริตฯ ประชาชนมีความพึงพอใจการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมอนามัย มีวิธีการวัดผลอย่างไร	การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรม อนามัย ประกอบไปด้วย 2 ช่องทาง ได้แก่ 1) การประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ซึ่งเป็นเครื่องมือของสำนักคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในการดำเนินการเกี่ยวกับการประเมิน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ 2) เว็บไซต์และโหมบายแอปพลิเคชัน ภายใต้ชื่อ “PSC 1111 ของสำนัก นายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐ ในการเสนอ เรื่องราวร้องทุกข์ การแจ้งเบาะแสการ กระทำผิดกฎหมาย และการเสนอ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ คำติชมได้ด้วยตนเอง
4) ภารกิจบางส่วนของกรมอนามัย ที่มีความใกล้เคียง กับหน่วยอื่น ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ หรือ กรม สนับสนุนบริการสุขภาพ มีความซ้ำซ้อนกันหรือไม่ อย่างไร	ภารกิจของกรมอนามัยไม่มีความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น โดยภารกิจ ของกรมควบคุมมลพิษจะทำหน้าที่ดูแลจัดการสิ่งแวดล้อมที่ แหล่งกำเนิด (source) และกรมอนามัยจะทำหน้าที่ดูแลจัดการสิ่งแวดล้อมที่ ทางผ่าน (path way) ไปสู่ตัวบุคคล (Receiver) และได้แบ่งความรับผิดชอบการจัดการ ตามประเภทของขยะ โดยกรมควบคุมมลพิษรับผิดชอบขยะพิษขยะ อิเล็กทรอนิกส์ กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบขยะมูลฝอยทั่วไป และ กรมอนามัยรับผิดชอบขยะติดเชื้อ ซึ่งทุกหน่วยงานจะทำงานประสานกัน

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ งานด้านส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย

คำถาม	คำตอบ
<p>1) งบประมาณการขับเคลื่อน พรบ.ป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น อยู่ในงบประมาณส่วนใด กรมตั้งไว้หรือไม่</p> <p>2) การขับเคลื่อน พรบ.ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่น ในระดับจังหวัด ณ ปัจจุบัน มีการดำเนินงานอย่างไร</p> <p>3) งบประมาณเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา “เด็กอ้วน” ตั้ง งบประมาณไว้ส่วนใด และมีการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหา อย่างไร โดยเฉพาะการควบคุมอาหารและเครื่องดื่มใน โรงเรียน</p> <p>4) กรมอนามัยมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับ SDGs หรือไม่ และปัจจุบันมีการดำเนินงานอย่างไรบ้าง</p> <p>5) งบประมาณการขับเคลื่อน พรบ.ควบคุมการส่งเสริม การตลาดอาหารสำหรับเด็กเล็ก ตั้งไว้หรือไม่ อยู่ ตรงส่วนไหน</p>	<p>เป้าหมายของ พรบ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหาร สำหรับทารกและเด็กเล็ก เพื่อให้ทารกได้รับอาหารเป็นนมแม่อย่าง เดียว 6 เดือน เพราะช่วง 6 เดือนแรก เป็นระยะสำคัญในการสร้าง รากฐานการเจริญเติบโตของร่างกายโดยเฉพาะสมองลูก การได้อาหาร อื่นจะทำให้เสี่ยงต่อการเจ็บป่วย เช่น ติดเชื้อ ท้องเสีย ท้องอืด ย่อย อาหารไม่ได้รวมทั้งถ้าให้นมผสม (นมวัว) จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคแพ้ โปรีตีนนมวัว</p>
<p>6) นวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ คืออะไรและดำเนินการอย่างไร</p> <p>7) เทคโนโลยีการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ คืออะไรและ ดำเนินการอย่างไร</p> <p>8) งบประมาณในแผนงานบูรณาการผู้สูงอายุ ได้รับลดลงจากปี ที่ผ่านมา ซึ่งไม่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น และมีการดำเนินการอย่างไร</p> <p>9) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณในแผนงานบูรณาการผู้สูงอายุ ในปี 2561 จำนวน 180,000 คน มีวิธีการอย่างไรที่ทำให้ผู้สูงอายุตาม เป้าหมายที่ตั้งไว้เข้าถึงบริการได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง</p>	<p>นวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ คือ นวัตกรรม Program Care plan ออนไลน์ เป็นช่องทางการติดต่อระหว่าง ผู้สูงอายุกับ CM CG สร้าง และมีระบบรายงานการเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ บันทึกลง นวัตกรรม care plan พร้อมทั้งจัดการข้อมูลเชื่อมโยงข้อมูลแบบ ไร้รอยต่อในการขออนุมัติงบประมาณ เพื่อผู้สูงอายุรายบุคคล บูรณา การข้อมูลส่งต่อให้แก่ 6 กระทรวงและท้องถิ่น โดยนวัตกรรมจะ นำไปใช้ผ่าน smart phone และ web application (digital CM CG) เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ คือ นวัตกรรม smart care plan เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริการดูแลผู้สูงอายุโดยใช้ AI ส่งผลให้เกิดผลผลิต ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการดูแลสุขภาพระยะยาวไม่ น้อยกว่า 200,000 คน และเกิดผลลัพธ์ในเชิงคุณภาพ ทำให้ผู้สูงอายุ กลุ่มติดเตียง เปลี่ยนมาเป็นกลุ่มติดบ้าน และกลุ่มติดบ้านเปลี่ยนมาเป็น กลุ่มติดสังคม สามารถช่วยเหลือตนเองและเข้าร่วมกิจกรรมใน ครอบครัวและชุมชนได้</p>

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกัน งานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

คำถาม	คำตอบ
<p>1) บทบาทกรมอนามัยในแผนงานบูรณาการน้ำ</p> <p>2) บทบาทกรมอนามัยในแผนงานบูรณาการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มีความซ้ำซ้อน กับกรมควบคุมมลพิษหรือไม่</p> <p>3) การจัดการด้านขยะ เป้าหมายลงถึงชุมชนหรือไม่ และจะไปถึงชุมชนได้อย่างไร</p> <p>4) การป้องกันและลดการปนเปื้อนสิ่งปฏิกูล มีการดำเนินการอย่างไร</p> <p>5) การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ จากภาวะหมอกควันภาคเหนือ/กทม. และมลอากาศ(ฝุ่นหน้าพระลาน) การดำเนินงานมีความซ้ำซ้อนกับกรมควบคุมมลพิษหรือไม่</p>	<p>กรมอนามัยมีบทบาทเป็น standard body คือ การพัฒนามาตรฐาน และประสานความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกกรมอนามัย และเป็นหน่วยงานรับรอง certification body ซึ่งการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) เป็นกลไกและเครื่องกระตุ้นที่กรมอนามัยใช้ ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดการพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรเกิดการเรียนรู้ มีการประเมินและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อันจะนำไปสู่ผลลัพธ์การลดความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และสร้างหลักประกันให้แก่ประชาชนที่จะได้รับการคุ้มครองด้านการบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน</p>

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ งบลงทุน

คำถาม	คำตอบ
<p>1) งบครุภัณฑ์จัดซื้อคอมพิวเตอร์ 300 เครื่อง ใช้ทำอะไร และสอดคล้องรองรับกับการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพหรือไม่ อย่างไร</p>	<p>*** คณะกรรมการฯ มอบหมายให้ คณะอนุกรรมการฯ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง พิจารณาประเด็นข้อคำถามดังกล่าวเพิ่มเติม</p>